

นายกฯห่วงลูกสาว เตือน'วาเลนไทน์' โจรรักนวลสงวนตัว

“บ๊ิกตู” ผากวันวาเลนไทน์ขอ “โจ้” รัก นวลสงวนตัว ห่วงลูกสาวไร้หนุ่มมาจีบ ด้านกรุงเทพโพลล์เผยเยาวชนอยากให้อภิลักษณ์-ยิ่งลักษณ์” มอบดอกไม้ให้กันในวันแห่งความรักมากที่สุด รองลงมา “บ๊ิกตู-ปู” ขณะที่ครู-น.ร.ราธิวาสมอบกุหลาบให้กำลังใจทหารพรานรับวันวาเลนไทน์

เมื่อวันที่ 13 ก.พ.58 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะ ■ อ่านต่อหน้า 11

■ นายกฯ ต่อจากหน้า 1

รักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวว่ เนื่องในวันวาเลนไทน์ (14 ก.พ.58) ที่ จะมาถึง ขอเชิญชวนให้ประชาชนใช้กล้วยไม้แทนดอกกุหลาบ และขอให้ผู้หญิงรักนวลสงวนตัว ตนเองก็มีลูกสาว ส่วนผู้ชายก็ควรมีความรักด้วยความจริงใจ ด้วยหัวใจ แต่อย่ารักด้วยการใช้สมอง และควรมีความรักให้กันอย่างจริงจัง

“วันวาเลนไทน์เป็นวันหิวหาว ผู้หญิงควรระวังตัวด้วย ผมเองก็มีลูกสาว ก็เป็นห่วงลูกสาวด้วย ผู้ชายเดี๋ยวนี๊ไวไฟ ขอให้รักกันทุกวัน และรักด้วยหัวใจ อย่ารักด้วยสมอง แต่ตอนนี้ลูกสาวผมก็ยังไม่มีแฟน เพราะไม่มีใครกล้าจีบ แยะจริงถามลูกทำไม่ไม่มีแฟน ก็บอกว่าไม่ชอบใคร ผมห่วงลูกสาว เตือนผู้ชายหล่อ อย่าให้ผู้หญิงเลี้ยงควรรักกันด้วยความจริงใจ”

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าว

วันเดียวกัน กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้สำรวจความคิดเห็นของเยาวชน ในเรื่อง “เยาวชนกับมุมมองเรื่องความรักในวันวาเลนไทน์” โดยเก็บข้อมูลจากเยาวชนที่มีอายุ 15-24 ปี ในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 1,157 คน ระหว่างวันที่ 10-12 ก.พ.ที่ผ่านมา พบว่าคู่ปรับทางการเมืองที่เยาวชนอยากให้ทั้งคู่มอบดอกกุหลาบให้แก่กันในวันวาเลนไทน์มากที่สุด ร้อยละ 29.4 คือนายอภิลักษณ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกฯ-น.ส. ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกฯ รองลงมา ด้วยสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน ร้อยละ 17.5 คือ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ-น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกฯ

วันเดียวกัน ที่กองบังคับการกรมทหารพรานที่ 45 อ.ระแงะ จ.นราธิวาส บรรดาครูและนักเรียนในพื้นที่อำเภอระแงะ เดินทางมามอบดอกกุหลาบให้กับ พ.อ.รุ่งโรจน์ อนันต์โท ผู้บังคับการกรมทหารพรานที่ 45 และกำลังใจพลของหน่วย เพื่อเป็นการแสดงความรักและขอบคุณ และแสดงความห่วงใยเนื่องในวันวาเลนไทน์โดยตัวแทนของครูได้กล่าวกับ พ.อ.รุ่งโรจน์ ว่า ที่ผ่านมาทุกคนในพื้นที่ อ.ระแงะ มั่นใจและรู้สึกปลอดภัย ในการทำหน้าที่ของกองบังคับการกรมทหารพรานที่ 45 เป็นอย่างมากที่สามารถปกป้องและคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้สถานการณ์รุนแรงลดลงเป็นอย่างมาก จึงอยากเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ทหารทุกนายและเห็นว่าประชาชนทุกคนครูและนักเรียนในพื้นที่ที่มีความห่วงใยเจ้าหน้าที่ทหารพรานทุกนายเป็นอย่างมาก